

กระทรวงการต่างประเทศออกมาตรการการเดินทางเพื่อรับมือกับไวรัสโควิด-19 Covid-19)

ประกาศแจ้งเตือนของกระทรวงการต่างประเทศได้หวั่นมีวัตถุประสงค์หลักในการให้ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันของแต่ละประเทศกับผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่สถานกงสุลประจำประเทศต่างของไต้หวันรวบรวมสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความมั่นคง และภัยพิบัติ โดยเฉพาะเหตุการณ์รุนแรงเร่งด่วนในบางพื้นที่หรือประเทศ สถานกงสุลประจำประเทศนั้น ๆ จะรายงานกระทรวงการต่างประเทศได้หวั่น พร้อมแนะนำสัญญาณแจ้งเตือนการเดินทางที่เหมาะสม กระทรวงการต่างประเทศได้หวั่นจะประเมินสถานการณ์โดยรวมก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะปรับเปลี่ยนสัญญาณการแจ้งเตือนหรือไม่ และจะประกาศลงบนเว็บไซต์“มาตรการรับมือกับไวรัสโควิด-19 ในการควบคุมการเข้าเมืองสำหรับชาวต่างชาติ” (<https://www.boca.gov.tw/cp-220-5081-c06dc-2.html>) เพื่อเตือนให้ชาวไต้หวันมีความระมัดระวังขณะอยู่นอกไต้หวัน

กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกรมที่ดูแลภูมิภาคต่างๆของกระทรวงการต่างประเทศได้จัดระดับการแจ้งเตือนสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ(<https://www.boca.gov.tw/sp-trwa-list-1.html>)โดยการจัดระดับความเสี่ยงตามความเสี่ยงของการเดินทางในพื้นที่และประเทศต่างๆของโลก โดยแบ่งระดับความเสี่ยงจากต่ำถึงสูง ด้วย สีเทา(เตือนให้ระวัง) สีเหลือง(เพิ่มการระวังมากขึ้น และตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทาง) สีส้ม(หลีกเลี่ยงการเดินทางหากไม่จำเป็น) และ สีแดง(ไม่แนะนำให้เดินทาง)ตามลำดับ ทั้งนี้มีการเผยแพร่การแจ้งเตือนบนเว็บไซต์ในศูนย์ข้อมูลของกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแจ้งเตือนผู้ที่ต้องเดินทางไปให้ติดตามและเข้าใจสถานการณ์ประเทศปลายทางก่อนออกจากไต้หวัน

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่กระจายไปทั่วโลก กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันจึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)บนเว็บไซต์ทางการของกระทรวง (<https://www.mofa.gov.tw/en/theme.aspx?n=635352E3900FFF8E&s-8A33013523400F35&Sms-BCDE19B435833080>) เนื้อหาจะรวมถึงระดับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (แบ่งออกเป็นระดับ 1 เฝ้าระวัง(Watch) ระดับ 2 แจ้งเตือน(Alert) และระดับ 3 เตือนภัย(Warning)) ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดในไต้หวัน และคำอธิบายระบบการจำหน่ายแจกจ่ายหน้ากากอนามัย (มีให้บริการ 9 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมัน สเปน อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม และรัสเซีย) รวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ของกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดภายในไต้หวัน ให้ประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลได้ และรายงานสัญญาณการแจ้งเตือนการเดินทางล่าสุดของประเทศต่างๆ และไต้หวัน เพื่อให้ชาวไต้หวันทราบข่าวสารและเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดเชื้อไวรัส

นอกจากนี้กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำบัญชีทางการ ผ่านทาง LINE Official Account ID : @boca.tw เพื่อเพิ่มช่องการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในต่างประเทศ (ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเกือบ 2 ล้านคน ที่สามารถรับข้อมูลการแพร่ระบาดโรคโควิด-19ของประเทศต่างๆ และข้อมูล

การเดินทางจากรัฐบาลไต้หวันได้ตลอดเวลา) และมีแอปพลิเคชัน “Travel Emergency Guidance” ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีในสมาร์ทโฟน

นักท่องเที่ยวที่เพิ่มบัญชี Line ดังกล่าวเป็นเพื่อน และดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันข้างต้น จะเปรียบเสมือนการมีเลขส่วนตัวในการให้บริการตามตำแหน่งที่ตั้ง (Location-Based) ของสมาร์ทโฟน ทำให้ท่านสามารถรับข้อมูลพื้นฐานของประเทศที่กำลังจะเดินทางไป ระดับการแจ้งเตือนสำหรับการเดินทางที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศ ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางและขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณีสูญหาย การลงทะเบียนก่อนไปต่างประเทศ การตรวจลงตราของประเทศต่างๆ ข้อมูลการติดต่อของสถานกงสุลไต้หวันในต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน การแปล และประกันการเดินทาง

บัญชี Line ทางกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศมีดังนี้

